

# Welcome to White Center Deli International Halal Cửa hàng thực phẩm Quốc Tế Halal



Cửa hàng tạp hóa Halal trong khu phố của bạn: Một cửa hàng nằm trong khu yên tĩnh và thuận tiện cung cấp trái cây tươi, rau cải, thịt, trứng, sữa, pho mát, gia vị, hạt, đồ hộp và đồ khô, cũng như các đồ dùng trong nhà, quần áo, nước hoa, và các đặc sản nhập khẩu từ các nước Châu Phi và Trung Đông.

## ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ

Khách hàng của cửa hàng White Center International Deli & Halal có thể bị phân tâm mua sắm hàng hóa một khi họ nhìn thấy quần áo đẹp và những đồ dùng trong nhà. Trang phục truyền thống gồm có khăn quàng cổ in và thêu, ví, váy, và burqas. Các kệ chất nhiều loại nồi đặc sắc, chảo, và những dụng cụ nấu nướng, cũng như kem bơ ca cao, henna, dầu henna, và các mặt hàng chăm sóc cá nhân khác. Ngoài ra còn có các dược phẩm, giấy, sản phẩm lau chùi, xà bông, và thuốc tẩy rửa.

Gần quầy tính tiền có bán thẻ điện thoại để gọi Châu Phi, và nước hoa nhập cảng như nước hoa mùi hoa lài, nước hoa xịt phòng (al-rehab air freshener), dầu hạt đen, và miswaks. “Để đánh răng,” Mohammad giải thích. Anh nhanh chóng cho tay vào túi của mình và đưa ra một cây ngải, rồi ông trình bày. “Rất dễ dàng,” ông nói và đánh răng với miswak, “và sau khi xong, để lại trong túi, sẵn sàng cho lần dùng tới”. Cửa hàng White Center Deli International Halal có tất cả mọi thứ mà khách hàng cần cho trong nhà.

## WHITE CENTER DELI INTERNATIONAL HALAL CỬA HÀNG THỰC PHẨM QUỐC TẾ HALAL

9613 16th Ave SW  
Seattle, WA, 98106  
(206) 763-1092

### OPEN:

Hàng ngày : 9 giờ sáng-10 giờ tối;  
Nghỉ trưa : 1:30-2:30 pm hàng ngày

Tiền mặt, thẻ tín dụng; EBT / Phiếu Thực Phẩm (hiện nay chương trình WIC chưa được chấp nhận)



## Halal: Cửa Hàng Tạp Hóa cho Người Mua Hàng

Nếu muốn tìm thực phẩm tươi, thực phẩm Hồi Giáo (halal) và thực phẩm dành cho chế độ ăn kiêng (kosher) tại White Center? Hãy đến White Center International Deli and Halal, ở số 9613 đường 16th Avenue SW. Chủ nhân là ông Mohammad Nur thường hay đứng quan sát cửa hàng ông gần cửa sổ phía trước. “Chúng tôi mở tiệm được hai năm,” ông nói, “trước đó chúng tôi ở góc Roxbury.” Cửa hàng tạp hóa của ông Mohammad đem đến cho các bạn một chút thanh thản và yên tĩnh trong cuộc sống đô thị tấp nập với các loại thực phẩm lành mạnh cho gia đình.

Trái cây và rau quả tươi trước cửa tiệm để chào đón khách hàng với những củ hành đỏ và trắng, khoai tây đỏ, dưa chuột, ớt xanh, rau xà lách, cà rốt, bí, cà chua, xoài, chuối, táo, chanh xanh, chanh vàng và cam. Trong tủ lạnh có dự trữ trứng, sữa, pho mát, và pita. Tủ đông đá bên cạnh chứa gà, thịt bò gyros, cá hồi, và paratha. Mohammad cung cấp đầy đủ mọi thứ gia vị để khách lựa chọn bao gồm ngò, anardama (bột trái lựu), asafetida (ground hing), ớt pequin, gừng bột, nhiều loại rau thơm, lá cam của Mỹ, 7 loại gia vị trộn, nghệ, và nhiều loại khác.

Cửa hàng The International Deli and Halal Store có đầy đủ các thức nấu ăn. Chủ yếu gồm các loại hạt và đậu như ngũ cốc, đậu bắp trắng, gạo lứt, đậu đen, đậu đỏ nhỏ, đậu fava, và yến mạch. Khách hàng có thể chọn từ những buổi ăn sáng, súp ăn liền, nước táo, sữa bột và cá thu hộp, cũng như thực phẩm halal / kosher nhập khẩu: các loại trà như trà Ceylon Alwazah với ba loại trà là Maghadi từ Saudi Arabia, trà là California, và trà là nướng, Củ cải chua làm theo kiểu Lebanese, xoài ngâm giấm, lá nho, vỏ ngô cho tamales, loại sốt chấm Cortas hummos tahina, dầu mè, củ cải đỏ kosher, xoài miếng, và hồng xiêm ngâm xi-rô trong hộp. Bánh mới ra lò từ tiệm bánh White Center Al Shukr bao gồm boskud (bánh) và kackac (bánh ngọt để tráng miệng).

Hãy nghĩ đến rau quả tươi để cả gia đình có thể thưởng thức những bữa ăn lành mạnh. Cửa hàng White Center International Deli and Halal có đủ mọi thứ để nấu một buổi ăn ngon. Hãy hỏi Mohammad để có ý kiến về những món ăn, ông sẽ đề nghị món rau cải mà ông thích nhất. Ông chia sẻ: “Tôi thích xà lách tươi,” với xà lách, cà chua, hành tây và khoai tây. Thêm một chút muối, tiêu và nước sốt.”



**White Center**

GROWING A GLOBAL VILLAGE  
GLOBALLY DELICIOUS PRODUCE



healthy  foods here  
BUSINESS SUPPORT



King County FOOD & FITNESS Initiative